

**รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
“การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖”**

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ พฤษภาคมที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอกันทรารมย์ หมู่ ๙ ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	
ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	<p>กรมส่งเสริมการเกษตร ลุยงานเกษตรแปลงใหญ่ ต่อเนื่อง หลังสร้างมูลค่าเพิ่มกว่า ๗ หมื่นล้านบาท จาก ๙,๙๑๔ แปลง ตั้งเป้าทั่วประเทศมีกว่า ๑๔,๘๐๐ แปลง พร้อมมุ่งลดต้นทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพเกษตรกร และเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศ ภาพรวมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี ๒๕๖๖ ยังต้องทำอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายให้มีแปลงใหญ่ทั่วประเทศจำนวน ๑๔,๘๐๐ แปลง ปัจจุบันดำเนินการมาแล้วกว่า ๙,๐๐๐ แปลง พื้นที่ผลิต ๘.๕ ล้านไร่ สมาชิกกว่า ๕ แสนราย ซึ่งโครงการดำเนินการมาตั้งปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา การดำเนินการปีนี้นี้ยังเน้นเรื่องการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และเพิ่มช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ที่ผ่านมาสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่า ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นสินค้ามาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) มากกว่า ๑๕๐,๐๐๐ ราย</p>
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	<p>คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับประเทศ คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศและบุคคลภายนอก ได้ร่วมกันประชุม เพื่อให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ</p>

<p>ผลจากการมีส่วนร่วม</p>	<p>การรวมตัวของเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเหมือนกันทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านทักษะการผลิต การลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะการหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง และการใช้ปุ๋ยจากการวัดค่าของดิน องค์ความรู้ หรือทักษะใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด และการต่อรองราคาสินค้า ทำให้ผลประโยชน์ ตกถึงมือเกษตรกรอย่างแท้จริง และสินค้าเกษตรทุก ศพก. ต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัย หรือ GAP ทุกแห่ง เพื่อจะได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค</p>
<p>การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน</p>	<p>ภาพรวมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี ๒๕๖๖ ภายหลังจากการประชุมการขับเคลื่อนงานยังต้องทำอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายให้มีแปลงใหญ่ทั่วประเทศจำนวน ๑๔,๘๐๐ แปลง ปัจจุบันดำเนินการมาแล้วกว่า ๙,๐๐๐ แปลง พื้นที่ผลิต ๘.๕ ล้านไร่ สมาชิกกว่า ๕ แสนราย ซึ่งโครงการดำเนินการมาตั้งปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา การดำเนินการปีนี่ยังเน้นเรื่องการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และเพิ่มช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ที่ผ่านมาสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่า ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นสินค้ามาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) มากกว่า ๑๕๐,๐๐๐ ราย ดังนั้น ในปีนี้ หรือปีต่อ ๆ ไป กรมส่งเสริมการเกษตร จึงต้องสนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่ให้มากกว่าเดิม เพื่อผลประโยชน์ด้านการผลิต การลดต้นทุน และการเชื่อมโยงตลาด ในระดับประเทศ และต่างประเทศ</p>

ที่มา ภาพข่าว : <https://doanews.doe.go.th/archives/17802>

ภาพกิจกรรม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖





